

ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ วันอังคารที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรื่องเพื่อทราบ (หากไม่มีข้อทักท้วงให้ถือเป็นเรื่องที่ ครม.เห็นชอบ/อนุมัติ) (กษ. เจ้าของเรื่อง)

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง
<p>๒๓๐๓๖๔</p> <p>เรื่อง : ร่างกฎกระทรวงกำหนดหน่วยงานของรัฐที่สามารถขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการบังคับทางปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ.</p> <p>สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาร่างกฎกระทรวงกำหนดหน่วยงานของรัฐที่สามารถขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการบังคับทางปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ซึ่งมีสาระสำคัญเป็นการกำหนดให้การยางแห่งประเทศไทย และสำนักงานพิพิธภัณฑสถานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานของรัฐที่สามารถขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการทางปกครองแทนได้ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง</p> <p style="text-align: center;"><u>โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้</u></p> <p>๑. กษ. เสนอว่า มาตรา ๖๓/๑๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีการปฏิบัติราชการปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการปกครอง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ บัญญัติให้ในกรณีที่มีการบังคับให้ชำระเงินและคำสั่งทางปกครองที่กำหนดให้ชำระเงินเป็นที่สุดแล้ว หากหน่วยงานของรัฐที่ออกคำสั่งให้ชำระเงินประสงค์ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีในสังกัดกรมบังคับคดีดำเนินการบังคับให้เป็นไปตามคำสั่งทางปกครองดังกล่าว ให้ยื่นคำขอต่อศาลเพื่อให้ศาลออกหมายบังคับคดีเพื่อบังคับให้เป็นไปตามคำสั่งทางปกครองนั้น โดยระบุจำนวนเงินที่ผู้อยู่ในบังคับของมาตรการบังคับทางปกครองยังมีได้ชำระตามคำสั่งทางปกครอง ทั้งนี้ ไม่ว่าหน่วยงานของรัฐยังไม่ได้บังคับทางปกครองหรือได้ดำเนินการบังคับทางปกครองแล้ว แต่ยังไม่ได้รับชำระเงินหรือได้รับชำระเงินไม่ครบถ้วน และมาตรา ๖๓/๑๕ วรรคหก บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐตามมาตรา นี้ หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม ราชการส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นของรัฐตามที่กำหนดในกระทรวง</p> <p>๒. ดังนั้น เพื่อให้การบังคับตามคำสั่งทางปกครองที่กำหนดให้ชำระเงินของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและองค์การของรัฐในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สมควรกำหนดให้การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) และสำนักงานพิพิธภัณฑสถานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) (พกฉ.) เป็นหน่วยงานของรัฐที่สามารถขอให้พนักงานบังคับคดีดำเนินการบังคับทางปกครองได้ ตามมาตรา ๖๓/๑๕ วรรคหก แห่งพระราชบัญญัติวิธีการปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (สกม.สป.กษ.)</p> <p>ประโยชน์ที่ได้รับ :</p> <p style="text-align: center;">เพื่อให้การดำเนินการบังคับตามคำสั่งทางปกครองที่กำหนดให้ชำระเงินของการยางแห่งประเทศไทย และสำนักงานพิพิธภัณฑสถานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>กำหนดรายงานผลการปฏิบัติเพื่อเสนอ ครม. :</p>

มติ ครม. : อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดหน่วยงานของรัฐที่สามารถขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการ บังคับทางปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการ กฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รวมพิจารณาร่างกฎกระทรวงในเรื่องนี้กับร่างกฎกระทรวงฯ ที่เป็นเรื่องทำนองเดียวกัน ซึ่งอยู่ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาให้เป็นฉบับเดียวกัน แล้วดำเนินการต่อไปได้

ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ วันอังคารที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรื่องเพื่อทราบ (หากไม่มีข้อทักท้วงให้ถือเป็นเรื่องที่ ครม.เห็นชอบ/อนุมัติ) (กษ. เจ้าของเรื่อง)

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง
<p>๒๓๐๓๖๔</p> <p>เรื่อง : แต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (นายรัตนะ สวามีชัย และนางสาวชวนชม กิจพันธ์)</p> <p>สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร จำนวน ๒ คน แทนผู้ลาออก ดังนี้</p> <p style="padding-left: 40px;">๑. นายรัตนะ สวามีชัย (ผู้แทนสถาบันเกษตรกร)</p> <p style="padding-left: 40px;">๒. นางสาวชวนชม กิจพันธ์</p> <p>ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเป็นต้นไป ซึ่งรองนายกรัฐมนตรี (นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) ได้พิจารณาเห็นชอบด้วยแล้ว</p> <p style="padding-left: 40px;"><u>โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้</u></p> <p>๑. คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ อนุมัติแต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร จำนวน ๗ คน ประกอบด้วย นายอัครา พรหมเผ่า (ผู้แทนสถาบันเกษตรกร) นายศุภฤกษ์ เอี่ยมละออ (ผู้แทนสถาบันเกษตรกร) นายมงคล ลีลาธรรม นายสมิทธิ ดารากร ณ อยุธยา นายธนา ธรรมวิหาร พลตำรวจโท ภาณุรัตน์ หลักบุญ และพันตำรวจเอก อธิวิศ กมลรัตน์ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ (ครบวาระการดำรงตำแหน่งสามปีในวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๕)</p> <p>๒. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รายงาน ว่า นายอัครา พรหมเผ่า (ผู้แทนสถาบันเกษตรกร) และนายธนา ธรรมวิหาร กรรมการอื่นในคณะกรรมการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติแต่งตั้ง (ตามข้อ ๑.) ได้ลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ตามลำดับ ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานขององค์การตลาดเพื่อเกษตรกรเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรแต่งตั้งกรรมการอื่นๆ จำนวน ๒ คน แทนผู้ที่ลาออก (ตามข้อ ๑.) ซึ่งประธานกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ โดยได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจได้เห็นชอบรายชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการอื่นๆ จำนวน ๒ คน ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ</p> <p>๓. การแต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรในเรื่องนี้จัดเป็นการดำเนินการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการบริหารราชการแผ่นดิน</p> <p>มติ ครม. : อนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งนั้นอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งแต่งตั้งแล้ว</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (อ.ต.ก.)</p> <p>ประโยชน์ที่ได้รับ :</p> <p style="padding-left: 40px;">เพื่อให้การบริหารงานองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ</p> <p>กำหนดรายงานผลการปฏิบัติเพื่อเสนอ ครม. :</p> <p style="text-align: center;">-</p>

ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ วันอังคารที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรื่องเพื่อพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง)

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง
<p>๒๓๐๓๖๔</p> <p>เรื่อง : การเสนอตั้งย่ำกึ่งเป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อยูเนสโก</p> <p>สารัตถะ : วธ. เสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none">๑. เอกสารนำเสนอตั้งย่ำกึ่งขึ้นทะเบียนเป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อยูเนสโก [องค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization: UNESCO)]๒. ให้อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม เป็นผู้ลงนามในเอกสารนำเสนอตั้งย่ำกึ่งในฐานะตัวแทนของประเทศไทย เพื่อเสนอขึ้นทะเบียนเป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อยูเนสโก <p><u>โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้</u></p> <p>กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้ศึกษาข้อมูลทางวิชาการและแนวทางการนำเสนอตั้งย่ำกึ่งเป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อยูเนสโกโดยร่วมมือกับนักวิชาการและชุมชนที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมมีมติเห็นชอบการจัดทำข้อมูลตั้งย่ำกึ่งเพื่อเตรียมการเสนอเป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อยูเนสโก เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔</p> <p><u>ความเห็นของ กษ.</u></p> <p>กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ความเห็นชอบการเสนอตั้งย่ำกึ่งเป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อยูเนสโกเนื่องจากเป็นมาตรการที่เสนอเพื่อการส่งเสริมและรักษาตั้งย่ำกึ่งนั้นครอบคลุมทุกมิติและครบวงจร ทั้งที่ดินน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ โดยต้นน้ำจะเน้นเรื่องการดูแลรักษาและส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมตลอดจนระบบนิเวศซึ่งเป็นแหล่งที่มาของวัตถุดิบคือ กุ้ง รวมทั้งการวิจัยและพัฒนาเพื่อปรับปรุงคุณภาพของวัตถุดิบเหล่านั้น กลางน้ำจะเน้นที่การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนด้านคหกรรมอาหารไทย การวิจัยและพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหาร และปลายน้ำจะเน้นเรื่องส่งเสริมการตลาดและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์อาหารไทยสู่สากล การพัฒนาธุรกิจอาหารไทย การรณรงค์การบริโภค</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ : วธ./กษ. (กป.)</p> <p>ประโยชน์ที่ได้รับ :</p> <p>เพื่อให้การดำเนินงานตามพันธกรณีอนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ (Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage) ก่อให้เกิดสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายระหว่างประเทศ และเพื่อให้การจัดส่งเอกสารนำเสนอตั้งย่ำกึ่ง ภายใต้ชื่อ Tomyum Kung สามารถดำเนินการได้ทันภายในเวลาที่กำหนด</p> <p>กำหนดรายงานผลการปฏิบัติเพื่อเสนอ ครม. :</p> <p>-</p>

อาหารไทยโดยเน้นเรื่องประโยชน์ด้านสุขภาพและทางโภชนาการ ดังนั้น จึงสอดคล้องกับพันธกิจของกรมประมงในการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มมูลค่าของสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ และความสามารถในการประกอบอาชีพของเกษตรกร ผู้เพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามและกุ้งทะเลตลอดจนบริหารจัดการประมงเพื่อให้มีทรัพยากรกุ้งก้ามกรามและกุ้งทะเลใช้อย่างยั่งยืน

มติ ครม. : เห็นชอบตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอ

ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ วันอังคารที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรื่องเพื่อพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง)

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง
<p>๒๓๐๓๖๔</p> <p>เรื่อง : บันทึกความเข้าใจด้วยการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมด้านเศรษฐกิจและการค้าและกลไกสนับสนุนอื่นๆ เพื่ออำนวยความสะดวกหลังกการเสร็จสิ้นการทบทวนนโยบายการค้าระหว่างกระทรวงพาณิชย์แห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงการค้าระหว่างประเทศแห่งสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ</p> <p>สารัตถะ : พณ. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี้</p> <p>๑. เห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจด้วยการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมด้านเศรษฐกิจและการค้า และกลไกสนับสนุนอื่นๆ เพื่ออำนวยความสะดวกหลังกการเสร็จสิ้นการทบทวนนโยบายการค้าระหว่างกระทรวงพาณิชย์แห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงการค้าระหว่างประเทศแห่งสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ (ร่าง MoU) ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นต้องแก้ไขร่าง MoU ข้างต้น ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ขอให้ พณ. ดำเนินการได้ โดยไม่ต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีก</p> <p>๒. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามในร่าง MoU ดังกล่าว (ร่าง MoU จะมีการลงนามร่วมกันในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔)</p> <p><u>โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้</u></p> <p>๑. ในระหว่างการเยือนสหราชอาณาจักรอย่างเป็นทางการของไทย เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ กรุงลอนดอน โดยสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะกระชับความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านเศรษฐกิจ ซึ่งรวมถึงการร่วมแก้ไขปัญหาอุปสรรคทางการค้าระหว่างกัน และการผลักดันให้ข้อตกลงความร่วมมือต่าง ๆ เกิดผลเป็นรูปธรรมและต่อมากกระทรวงพาณิชย์ในฐานะผู้รับผิดชอบในการเตรียมการเจรจาความตกลงทางการค้าภายหลังกการออกจากการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักร (เบร็กซิต) ในโอกาสแรก ได้มีการเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็นในเรื่องดังกล่าว อีกทั้งกระทรวงพาณิชย์ได้มีการพิจารณาทบทวนเพื่อจัดทำนโยบายการค้าระหว่างกันจนแล้วเสร็จ โดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมด้านเศรษฐกิจและการค้า (Joint Economic and Trade Committee: JETCO) ในระดับรัฐมนตรี เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนนโยบาย และส่งเสริมการค้าการลงทุนผ่านการจัดทำเป็นบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding: MoU) นอกจากจะส่งเสริมและขยาย</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ : พณ./กษ. (สศก.)</p> <p>ประโยชน์ที่ได้รับ :</p> <p>เพื่อจัดตั้งคณะกรรมการร่วมฯ ในระดับรัฐมนตรีจะเป็นกรอบในการดำเนินความสัมพันธ์และความร่วมมือทางการค้า การลงทุน และเศรษฐกิจระหว่างสองประเทศ ซึ่งจะเอื้อประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหาอุปสรรคทางการค้า กระชับและยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นภายหลังกเบร็กซิต และสามารถตอบสนองต่อความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ</p> <p>กำหนดรายงานผลการปฏิบัติเพื่อเสนอ ครม. :</p> <p style="text-align: center;">-</p>

ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างทั้งสองประเทศแล้ว ยังเป็นการวางรากฐานเพื่อพิจารณาความเป็นไปได้ในการจัดทำ ความตกลงการค้าเสรี (FTA) ระหว่างไทยและสหราชอาณาจักร ในอนาคตด้วย

๒. สาระสำคัญข้อเท็จจริง และข้อกฎหมาย

๒.๑ วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม อำนวยความสะดวก และพัฒนาความร่วมมือด้านการค้าการลงทุน และเศรษฐกิจระหว่างไทยและสหราชอาณาจักรและจัดตั้งคณะกรรมการร่วมด้านเศรษฐกิจและการค้า (JETCO) ในระดับ รัฐมนตรีเพื่อทำหน้าที่ส่งเสริมและขยายความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาที่ทั้งสองฝ่ายมี ศักยภาพร่วมกัน

๒.๒ ขอบเขตของกิจกรรม เช่น การแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐและเอกชนการเข้าร่วมเวทีธุรกิจระหว่าง ประเทศการประชุมและสัมมนาระหว่างประเทศงานแสดงสินค้านิทรรศการกิจกรรมทางธุรกิจทั้งออนไลน์และออฟไลน์ รวมถึงความร่วมมือเพื่อการวิจัยและพัฒนาระหว่างภาคอุตสาหกรรมภาครัฐและสถานศึกษา

๒.๓ องค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการร่วมฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของไทย และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการค้าระหว่างประเทศของสหราชอาณาจักร (หรือผู้แทน) เป็นประธานร่วมฯ และมีผู้แทนจากภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโดยกำหนดให้มีการประชุมร่วมกันปีละ๑ครั้งหรือตามที่สองฝ่าย เห็นสมควรเพื่อทบทวนการดำเนินงานภายใต้บันทึกความเข้าใจฯ แสวงหาโอกาสพิจารณาข้อเสนอแนะและจัดทำ แผนปฏิบัติการเพื่อขยายความสัมพันธ์ทางการค้าและความร่วมมือทวิภาคีระหว่างกันและเสนอแนะแนวทางแก้ไข อุปสรรคทางการค้าและการลงทุนทั้งนี้อาจมีการจัดตั้งคณะกรรมการเฉพาะด้าน (specialized official level sub-committee) เพื่อหารือเพิ่มเติมในประเด็นที่ทั้งสองฝ่ายมีความสนใจร่วมกันได้

๒.๔ ผลบังคับใช้และระยะเวลาดำเนินการ จะมีผลบังคับใช้นับแต่วันที่ลงนาม และให้มีการทบทวนหลังมีผล บังคับใช้แล้ว ๓ ปี นอกจากนี้ สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้เมื่อได้รับความยินยอมร่วมกันทั้งนี้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสามารถ ยกเลิกบันทึกความเข้าใจฯ ได้ด้วยการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร

๒.๕ สถานะทางกฎหมาย ร่างบันทึกความเข้าใจฯ เป็นเอกสารที่ยังไม่มีสถานะเป็นสนธิสัญญาหรือก่อให้เกิด พันธกรณีระหว่างกันตามกฎหมายระหว่างประเทศ

ความเห็นของ กษ.

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาแล้วว่า เห็นชอบให้กระทรวงพาณิชย์ดำเนินการตามข้อเสนอ และไม่ขัดข้อง ต่อร่างบันทึกความเข้าใจฯ ด้วยการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมด้านเศรษฐกิจและการค้า และกลไกสนับสนุนอื่นๆ เพื่ออำนวยความสะดวกหลังจากเสร็จสิ้นการทบทวนนโยบายการค้าระหว่างกระทรวงพาณิชย์แห่งราชอาณาจักรไทย และกระทรวงการค้าระหว่างประเทศแห่งสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ เนื่องจากการจัดทำบันทึก ความเข้าใจฯ ดังกล่าว จะเอื้อประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหาอุปสรรคทางการค้า กระชับและยกระดับความสัมพันธ์ ระหว่างกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นภายหลังเบร็กซิต และสามารถตอบสนองต่อความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจตามเป้าหมาย การพัฒนาที่ยั่งยืนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ อีกทั้งจะเป็นประโยชน์ต่อการขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ

<p>การค้า และการลงทุนระหว่างไทยและสหราชอาณาจักร ในอนาคต</p> <p>มติ ครม. : เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ และให้กระทรวงพาณิชย์รับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมด้านเศรษฐกิจและการค้า และกลไกสนับสนุนอื่นๆ เพื่ออำนวยความสะดวกหลังจากเสร็จสิ้นการทบทวนนโยบายการค้าระหว่างกระทรวงพาณิชย์แห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงการค้าระหว่างประเทศแห่งสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงพาณิชย์ดำเนินการได้ โดยให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลังพร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดทำหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย</p>	
---	--

ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ วันอังคารที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรื่องเพื่อพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง)

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง
<p>๒๓๐๓๖๔</p> <p>เรื่อง : การต่ออายุบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding : MOU) ว่าด้วยการซื้อขายข้าวระหว่างกระทรวงพาณิชย์แห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงอาหารแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ</p> <p>สารัตถะ : พณ. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี้</p> <p>๑. อนุมัติการต่ออายุบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงพาณิชย์แห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงอาหารแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ (MOU)</p> <p>๒. มอบให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หรือผู้ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มอบหมายให้เป็นผู้ลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงพาณิชย์แห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงอาหารแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ (ร่าง MOU)</p> <p>๓. หากมีการแก้ไขถ้อยคำที่มีได้ทำให้สาระสำคัญในร่าง MOU เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ให้อยู่ในดุลยพินิจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หรือผู้ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มอบหมายที่จะดำเนินการได้ (พณ. แจ้งว่าจะมีการกำหนดวันลงนามภายหลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่าง MOU แล้ว)</p> <p><u>โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้</u></p> <p>๑. บังกลาเทศประสงค์จะต่ออายุบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding : MOU) ว่าด้วยการซื้อขายข้าว ซึ่งได้มีจัดทำขึ้นเมื่อปี ๒๕๕๕ ระหว่างกระทรวงพาณิชย์แห่งราชอาณาจักรไทย และกระทรวงอาหารแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ โดยมีผลบังคับใช้ถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ออกไปอีก ๕ ปี เพื่อให้รัฐบาลบังกลาเทศสามารถนำเข้าข้าวจากไทยได้เมื่อจำเป็น ทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์ไม่มีข้อขัดข้องต่อสารัตถะโดยรวมของร่าง MOU ดังกล่าว</p> <p>๒. เมื่อปี ๒๕๕๕ ไทยและบังกลาเทศได้ลงนามใน MOU ว่าด้วยการซื้อขายข้าว โดยมีสาระสำคัญระบุว่า บังกลาเทศตกลงที่จะซื้อข้าวหนึ่งจากไทยแบบรัฐต่อรัฐ (G to G) ปริมาณไม่เกิน ๑ ล้านตันต่อปี ขึ้นอยู่กับสถานการณ์การผลิตของทั้งสองประเทศและระดับราคาในตลาดโลก และในปี ๒๕๕๖ ทั้งสองฝ่ายได้ลงนามต่ออายุ MOU ดังกล่าวออกไปอีก ๓ ปี โดยมีผลบังคับใช้ถึงปี ๒๕๕๙ และต่อมาในปี ๒๕๖๐ ได้ลงนามใน MOU ว่าด้วยการซื้อขายข้าว โดยมีสาระสำคัญเหมือนกับ</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ : พณ./กษ. (สศก.)</p> <p>ประโยชน์ที่ได้รับ :</p> <p>เพื่อให้รัฐบาลไทยสามารถเจรจาซื้อขายข้าวแบบ G to G กับรัฐบาลบังกลาเทศภายใต้ MOU ว่าด้วยการซื้อขายข้าวระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลบังกลาเทศ ในกรณีที่บังกลาเทศมีความต้องการซื้อข้าวแบบ G to G จากไทย เนื่องจาก MOU ฉบับปัจจุบันได้หมดอายุในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔</p> <p>กำหนดรายงานผลการปฏิบัติเพื่อเสนอ ครม. :</p> <p style="text-align: center;">-</p>

MOU ฉบับเดิม แต่เปลี่ยนชนิดข้าวจากข้าวหนึ่งเป็นข้าวไทยทุกชนิด ซึ่ง MOU ฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ - ปัจจุบัน รัฐบาลไทยและรัฐบาลบังกลาเทศยังไม่เคยทำสัญญาซื้อขายข้าวแบบ G to G ระหว่างกัน ภายใต้ MOU ดังกล่าวข้างต้น

๓. บังกลาเทศเป็นประเทศผู้นำเข้าข้าวรายสำคัญ เนื่องจากมีปริมาณผลผลิตใกล้เคียงกับความต้องการบริโภคข้าว ทำให้บังกลาเทศต้องนำเข้าข้าวจากต่างประเทศเพื่อสำรองและรักษาระดับราคาข้าวในประเทศให้มีเสถียรภาพ โดยในช่วงระหว่างปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓ บังกลาเทศนำเข้าข้าวเฉลี่ยปีละประมาณ ๑ ล้านตัน โดยเป็นการนำเข้าข้าวจากไทยเฉลี่ย ๑๒๕,๒๕๒ ตันต่อปี อย่างไรก็ตาม ในปี ๒๕๖๓ ไทยส่งออกข้าวไปบังกลาเทศ ได้เพียง ๑๕ ตัน เนื่องจากราคาข้าวไทยสูงกว่าประเทศคู่แข่ง เช่น อินเดีย เป็นต้น

๔. การต่ออายุ MOU ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บังกลาเทศสามารถนำเข้าข้าวจากไทยได้เมื่อจำเป็นซึ่งรัฐบาลบังกลาเทศวางแผนที่จะนำเข้าข้าวประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ ตัน ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๓/๖๔ (กรกฎาคม ๒๕๖๓ - มิถุนายน ๒๕๖๔) เพื่อเพิ่มปริมาณข้าวเพื่อสนับสนุนความมั่นคงทางด้านอาหารและรักษาเสถียรภาพของราคาข้าวภายในประเทศ เนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ในช่วงกลางปี ๒๕๖๓ ได้สร้างความเสียหายแก่พืชผลทางการเกษตรของบังกลาเทศ

ความเห็นของ กษ.

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้พิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า ไม่ขัดข้องต่อการต่ออายุบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding : MOU) ว่าด้วยการซื้อขายข้าวระหว่างกระทรวงพาณิชย์แห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงอาหารแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ และข้อเสนอของกระทรวงพาณิชย์แห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงอาหารแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ และข้อเสนอของกระทรวงพาณิชย์เนื่องจากการต่ออายุ MOU ดังกล่าวจะเป็นโอกาสให้รัฐบาลบังกลาเทศพิจารณานำเข้าข้าวจากไทย และเพิ่มปริมาณการส่งออกข้าวไทยไปยังตลาดบังกลาเทศให้มากยิ่งขึ้น อีกทั้งเพื่อให้รัฐบาลไทยสามารถเจรจาซื้อขายข้าวแบบ G to G กับรัฐบาลบังกลาเทศภายใต้ MOU ว่าด้วยการซื้อขายข้าวระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลบังกลาเทศ ในกรณีที่บังกลาเทศมีความต้องการซื้อข้าวแบบ G to G จากไทย เนื่องจาก MOU ฉบับปัจจุบันได้หมดอายุในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

มติ ครม. : อนุมัติและเห็นชอบตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ และให้กระทรวงพาณิชย์รับความเห็นของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding : MOU) ระหว่างกระทรวงพาณิชย์แห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงอาหารแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงพาณิชย์ดำเนินการได้ โดยให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดทำหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย

ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ วันอังคารที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรื่องเพื่อพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง)

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง
<p>๒๓๐๓๖๔</p> <p>เรื่อง : ขออนุมัติขยายระยะเวลาโครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ</p> <p>สารัตถะ : อก. เสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาโครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ จากเดิมดำเนินการให้แล้วเสร็จในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓ เป็นดำเนินการให้แล้วเสร็จในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๗ โดยมีวงเงินงบประมาณรวม ๓,๗๐๕.๗ ล้านบาท เพื่อให้กระทรวงอุตสาหกรรมดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติให้แล้วเสร็จ เพื่อรองรับการทดสอบและรับรองผลิตภัณฑ์ยานยนต์ ชิ้นส่วนยานยนต์ และยางล้อ ภายใต้ข้อตกลงยอมรับร่วมผลการตรวจสอบและรับรองยานยนต์ของอาเซียน (ASEAN Mutual Recognition on Type Approval for Automotive Products) โดยประเทศสมาชิกจะต้องปฏิบัติตามข้อตกลงภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ หากไม่ได้รับการขยายระยะเวลาโครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติอาจส่งผลให้ไม่ได้รับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ทำให้การดำเนินการไม่แล้วเสร็จ</p> <p style="text-align: center;"><u>โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้</u></p> <p>คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ เห็นชอบในหลักการโครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ ส่วนการดำเนินการงบประมาณสนับสนุนการดำเนินการให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงบประมาณ และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ อนุมัติให้ทบวงมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ โดยอนุมัติให้กระทรวงอุตสาหกรรมดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ กำหนดระยะเวลาดำเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ - พ.ศ. ๒๕๖๓) ในวงเงินงบประมาณ ๓,๗๐๕.๗ ล้านบาท แต่เนื่องจากการดำเนินโครงการในระยะที่ ๒ ส่วนทดสอบยานยนต์และชิ้นส่วน ยังไม่แล้วเสร็จ มีความจำเป็นต้องขยายระยะเวลาโครงการออกไปอีกจนถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จึงต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา</p> <p style="text-align: center;"><u>ความเห็นของ กษ.</u></p> <p>กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้พิจารณาแล้วเห็นด้วยกับข้อเสนอของกระทรวงอุตสาหกรรม เนื่องจากหากไม่ได้รับการอนุมัติจะส่งผลให้โครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติไม่ได้รับพิจารณาจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ทำให้การดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อภารกิจส่งออกของผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรม</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ : อก./กษ. (สศก.)</p> <p>ประโยชน์ที่ได้รับ :</p> <p style="text-align: center;">เพื่อรองรับการทดสอบและรับรองผลิตภัณฑ์ยานยนต์ ชิ้นส่วนยานยนต์ และยางล้อ ภายใต้ข้อตกลงยอมรับร่วมผลการตรวจสอบและรับรองยานยนต์ของอาเซียน (ASEAN Mutual Recognition on Type Approval for Automotive Products) โดยประเทศสมาชิกจะต้องปฏิบัติตามข้อตกลงภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๕</p> <p>กำหนดรายงานผลการปฏิบัติเพื่อเสนอ ครม. :</p> <p style="text-align: center;">-</p>

ยานยนต์ ชิ้นส่วนยานยนต์ และยางล้อในการส่งออกผลิตภัณฑ์ไปยังตลาดภูมิภาคอาเซียน ทั้งนี้ หากมีการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพิ่มมากขึ้น จะสามารถลดการพึ่งพาการส่งออกในรูปแบบแปรรูปขั้นต้นและยังเป็นการเพิ่มการใช้ภายในประเทศเป็นการสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนให้อุตสาหกรรมยางของประเทศอันจะส่งผลดีต่อผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ ชิ้นส่วนยานยนต์ และยางล้อ รวมทั้งเกษตรกรชาวสวนยาง

มติ ครม. : เห็นชอบตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ และให้กระทรวงอุตสาหกรรมรับความเห็นของกระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานปรมาณู และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ วันอังคารที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรื่องเพื่อพิจารณาจร (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง)

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง
<p>๒๓๐๓๖๔</p> <p>เรื่อง : ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๔</p> <p>สารัตถะ : สศช. เสนอ ครม. พิจารณาเห็นชอบผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ ที่ได้พิจารณาถ้อยแถลงขอเสนอแผนงานหรือโครงการเพื่อขอใช้เงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ (พระราชกำหนดฯ) และพิจารณาถ้อยแถลงความเหมาะสมของการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ รวมทั้งพิจารณาจัดทำรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินกู้ของแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดฯ ราย ๓ เดือน เสนอคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนของพระราชกำหนดฯ และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการดำเนินการตามแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ) ดังนี้</p> <p>๑. อนุมัติโครงการทัวร์เที่ยวไทย ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา งบประมาณ ๕,๐๐๐ ล้านบาท โดยใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงานที่ ๓.๓ ตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดฯ เพื่อสนับสนุนการฟื้นฟูธุรกิจภาคการท่องเที่ยวในประเทศตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พร้อมทั้งให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เร่งดำเนินการตามความเห็นและข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ โดยเคร่งครัดตามขั้นตอนต่อไป</p> <p>๒. มอบหมายให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเป็นหน่วยงานรับผิดชอบโครงการฯและดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๒.๑ จัดทำความต้องการใช้จ่ายเป็นรายสัปดาห์ เพื่อให้สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะสามารถจัดหาเงินกู้เพื่อใช้จ่ายโครงการตามแผนการใช้จ่ายเงินที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายทางการเงินของภาครัฐ</p> <p>๒.๒ รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการ และการใช้จ่ายเงินกู้ รวมถึงปัญหาอุปสรรค ในระบบ eMENSRC และจัดส่งให้สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด ภายในวันที่ ๗ ของเดือนถัดไป</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สศช./กษ. (มม.)</p> <p>ประโยชน์ที่ได้รับ :</p> <p>เพื่อให้การพัฒนาศักยภาพครอบคลุมพื้นที่มีลเบอร์วัลเลย์ทั้งหมด และเป็นการเพิ่มโอกาสในการพัฒนากลุ่มผู้ผลิตหม่อมผลสด</p> <p>กำหนดรายงานผลการปฏิบัติเพื่อเสนอ ครม. :</p> <p style="text-align: center;">-</p>

๒.๓. ประสานกับกระทรวงการคลังในการรายงานขีดความสามารถในการชำระคืนหนี้เงินกู้ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีตามมาตรา ๖ แห่งพระราชกำหนดฯ ด้วย

๓. **อนุมัติให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยปรับปรุงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการกำลังใจและโครงการเราเที่ยวด้วยกัน** ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ และมอบหมายให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยดำเนินการความเห็นและข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ ในส่วนของโครงการเราเที่ยวด้วยกันโดยเคร่งครัด ดังนี้

๓.๑ **เร่งประสานกับธนาคารกรุงไทย** เพื่อพัฒนา/ปรับปรุงระบบและแอปพลิเคชันต่างๆ เพื่อรองรับการดำเนินการตามแนวทางต่างๆ ที่ ททท. เสนอได้ทันกับระยะเวลาเริ่มต้นโครงการฯ **รวมทั้งประสานขอความร่วมมือจากกระทรวงมหาดไทย** ในการนำส่งข้อมูลจำนวนห้องพักของโรงแรมที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมกับกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และขอสิทธิในการเข้าถึงฐานข้อมูล ภาพใบหน้าของประชาชนเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการยืนยันตัวตนของผู้ใช้สิทธิในโครงการฯ ด้วยการสแกนใบหน้าเมื่อทำการเช็คอินห้องพัก โดยให้ธนาคารฯ สามารถเชื่อมโยงเข้าถึงฐานข้อมูลดังกล่าวได้ นอกจากนี้เห็นควรเพิ่มระบบการยืนยันตัวตนของผู้ใช้สิทธิ โดยให้นำเทคโนโลยีการระบุตำแหน่ง (GPS) มาใช้เพื่อระบุตำแหน่งในการยืนยันตัวตน เพื่อเป็นการยกระดับการยืนยันตัวตนของผู้ใช้สิทธิในโครงการฯ ให้รัดกุมมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยให้การดำเนินโครงการฯ มีความโปร่งใส สามารถรองรับการติดตาม ตรวจสอบและป้องกันการฉวยโอกาสจากการดำเนินโครงการของรัฐในทางมิชอบได้

๓.๒ **เห็นควรให้กำหนดเงื่อนไขให้ประชาชนไม่สามารถใช้สิทธิโครงการฯ** พร้อมกันกับโครงการทัวร์เที่ยวไทยในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเดียวกันเพื่อให้เกิดการกระจายสิทธิ์แก่ประชาชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม นอกจากนี้การชำระค่าบริการของทั้ง ๒ โครงการจะต้องดำเนินการผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังเพื่อป้องกันการฉวยโอกาสจากการดำเนินโครงการของรัฐในทางมิชอบได้

๔. **อนุมัติให้กรมหม่อมใหม่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปรับปรุงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการพัฒนาเพิ่มศักยภาพมัลเบอร์รี่วัลเลย์ จังหวัดสระบุรี** ภายใต้กรอบวงเงินและระยะเวลาตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ ทั้งนี้ เห็นควรให้กรมหม่อมใหม่ เร่งประชาสัมพันธ์โครงการฯ ให้เกษตรกรในพื้นที่ได้รับทราบข้อมูลอย่างทั่วถึง เพื่อให้มีจำนวนเกษตรกรในพื้นที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ เพิ่มขึ้น ซึ่งจะทำให้การดำเนินโครงการฯ เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

๕. **รับทราบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินกู้ของแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดฯ ราย ๓ เดือน ครั้งที่ ๓ (๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔) ตามมาตรา ๘ (๒) แห่งพระราชกำหนดฯ** พร้อมทั้งมอบหมายให้หัวหน้าหน่วยงานเจ้าของโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ กำกับติดตามการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ อย่างเคร่งครัด เพื่อให้การใช้จ่ายเงินกูรวมถึงการบริหารเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้

การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการพัฒนาเพิ่มศักยภาพมัลเบอร์รี่วัลเลย์

จังหวัดสระบุรี ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

คณะกรรมการฯ ขอเสนอผลการพิจารณากลับกรองความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการพัฒนาเพิ่มศักยภาพมัลเบอร์รี่วัลเลย์ จังหวัดสระบุรี ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอนข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ดังนี้

๑. เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการภายใต้แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนของจังหวัดรวมทั้งสิ้น ๕๗ จังหวัด ๑๕๗ โครงการ งบประมาณเงิน ๘๘๔,๖๒๕,๐๐๐ บาท ซึ่งรวมถึงโครงการพัฒนาเพิ่มศักยภาพมัลเบอร์รี่วัลเลย์ จังหวัดสระบุรี (โครงการฯ) งบประมาณเงิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยให้จังหวัดใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามขั้นตอนต่อไป

๒. เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๓ กรมหม่อมใหม่ ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบโครงการฯ พิจารณาแล้ว เห็นว่าระยะเวลาที่เหลืออยู่กับกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น พ.ศ. ๒๕๖๒ จากสำนักงบประมาณและก่อกำหนดผู้กักขังงบประมาณตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่าย งบกลางฯ พ.ศ. ๒๕๖๒ คาดว่าจะไม่สามารถดำเนินการก่อนนี้ผู้กักขังให้แล้วเสร็จทันสิ้นปีงบประมาณ กรมหม่อมใหม่จึงขอใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้แผนงานที่ ๓.๒ ตามบัญชีท้ายพระราชกำหนด เพื่อดำเนินโครงการดังกล่าวตามที่เสนอไว้เดิม

๓. เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการพัฒนาเพิ่มศักยภาพมัลเบอร์รี่วัลเลย์ จังหวัดสระบุรี ของกรมหม่อมใหม่ กษ. ตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๓ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓ โดยให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงานที่ ๓.๒ ตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดฯ

๔. เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ กษ. โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ส่งเรื่อง การขอเพิ่มพื้นที่ดำเนินงานโครงการพัฒนาเพิ่มศักยภาพมัลเบอร์รี่วัลเลย์ ภายใต้แผนงานที่ ๓.๒ ตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดฯ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการฯ พิจารณาการขอเพิ่มพื้นที่ดำเนินงานของโครงการพัฒนาเพิ่มศักยภาพมัลเบอร์รี่วัลเลย์ฯ จากเดิมดำเนินการในพื้นที่ตำบลหนองย่างเสือ เพิ่มเดิมอีก ๓ ตำบล คือ ตำบลชับสนุ่น ตำบลมวกเหล็ก และตำบลลำสมพุง รวม ๔ ตำบล เพื่อให้การพัฒนาศักยภาพครอบคลุมพื้นที่มัลเบอร์รี่วัลเลย์ทั้งหมด และเป็นการเพิ่มโอกาสในการพัฒนากลุ่มผู้ผลิตหม่อมผลสด พร้อมทั้งยืนยันว่าการขอเพิ่มพื้นที่ดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์และวงเงินงบประมาณที่ได้รับ

๕. เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ กรมหม่อมใหม่ กษ. ได้จัดส่งข้อมูลเพิ่มเติม ประกอบการพิจารณาการขอเพิ่มพื้นที่ดำเนินโครงการฯ ซึ่งสรุปว่าภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี พบว่ามีเกษตรกรในพื้นที่ตำบลหนองย่างเสือ เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๓๔ ราย ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ไม่น้อยกว่า ๕๐ ราย กรมหม่อมใหม่จึงลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์โครงการฯ เพิ่มเติม ซึ่งปรากฏว่ามีเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่ตำบลชับสนุ่น ตำบลมวกเหล็ก และตำบลลำสมพุง

ที่มีขอบเขตพื้นที่ติดต่อกันกับตำบลหนองย่างเสือ ได้แสดงความประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งกรมหม่อมใหม่ พิจารณาแล้วเห็นว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพและเกษตรกรมีความพร้อม เนื่องจากมีความรู้พื้นฐานในการปลูกหม่อม ดังนั้นจึงเสนอขอเพิ่มพื้นที่ดำเนินงานโครงการในพื้นที่ดังกล่าว เพื่อให้การพัฒนาศักยภาพครอบครัวกลุ่มพื้นที่มีลเบอร์วัลเลย์ทั้งหมดและเป็นการเพิ่มโอกาสในการพัฒนากลุ่มผู้ผลิตหม่อมผลสด ทั้งนี้ การขอเพิ่มพื้นที่ดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์และวงเงินงบประมาณที่ได้รับ

๖. คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นควรเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอนข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ดังนี้ เห็นควรให้ความเห็นชอบการปรับปรุงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการพัฒนาเพิ่มศักยภาพมีลเบอร์วัลเลย์ จังหวัดสระบุรี ของ กษ. ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว โดยเพิ่มเติมพื้นที่ดำเนินโครงการฯ จากเดิมดำเนินการ ๑ ตำบล ในพื้นที่ตำบลหนองย่างเสือ อำเภอเมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เป็น ๔ ตำบล ในพื้นที่ตำบลหนองย่างเสือ ตำบลซับสนุ่น ตำบลเมวกเหล็ก และตำบลลำสมพุง อำเภอเมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ภายใต้กรอบวงเงินและระยะเวลาตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ ทั้งนี้ เห็นควรให้กรมหม่อมใหม่ เร่งประชาสัมพันธ์โครงการฯ ให้เกษตรกรในพื้นที่ได้รับทราบข้อมูลโครงการฯ อย่างทั่วถึง เพื่อให้มีจำนวนเกษตรกรในพื้นที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ เพิ่มขึ้น ซึ่งจะทำให้การดำเนินโครงการฯ เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

มติ ครม. : ๑. รับทราบและอนุมัติตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการกึ่งราชการใช้จ่ายเงินกู้ตามมติคณะกรรมการกึ่งราชการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ ตามที่เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประธานกรรมการกึ่งราชการใช้จ่ายเงินกู้เสนอ และให้หน่วยงานเจ้าของโครงการรับความเห็นของกระทรวงการคลัง สำนักงานงบประมาณ และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย

๒. ให้เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประธานกรรมการกึ่งราชการใช้จ่ายเงินกู้ได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้

ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ วันอังคารที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรื่องเพื่อทราบ (หากไม่มีข้อทักท้วงให้ถือเป็นเรื่องที่ ครม.เห็นชอบ/อนุมัติ) (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง)

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง
<p>๒๓๐๓๖๔</p> <p>เรื่อง : ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ และตำบลบางแก้ว ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ.</p> <p>สารัตถะ : คค. เสนอ ครม. พิจารณานุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ และตำบลบางแก้ว ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. ซึ่งมีสาระสำคัญเป็นการกำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ และตำบลบางแก้ว ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อขยายทางหลวงชนบท สายเชื่อมระหว่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๔๔ กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒๕๖</p> <p><u>โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้</u></p> <p>๑. คค. เสนอว่า กรมทางหลวงชนบทได้ดำเนินการสำรวจและออกแบบรายละเอียดโครงการขยายทางหลวงชนบท สายเชื่อมระหว่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๔๔ กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒๕๖ เพื่อปรับปรุงเพิ่มจำนวนช่องจราจรและเพื่อรองรับปริมาณการจราจรในอนาคต</p> <p>๒. กรมทางหลวงชนบทได้มีประกาศใช้บังคับพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการและตำบลบางแก้ว ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. ๒๕๕๘ สิ้นสุดระยะเวลาใช้บังคับวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ซึ่งเจ้าหน้าที่เวนคืนได้ดำเนินการสำรวจอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องเวนคืนและคณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นและจำนวนเงินค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ แต่ยังมีผู้ถูกเวนคืนหลายรายที่ยังไม่มาตกลงทำสัญญาซื้อขายกับกรมทางหลวงชนบท ส่งผลให้ไม่สามารถจ่ายค่าทดแทนให้กับผู้ถูกเวนคืนที่ยังไม่มาตกลงทำสัญญาได้ทันภายในระยะเวลาใช้บังคับของพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว</p> <p>๓. กรมทางหลวงชนบทได้ทำการศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจในการดำเนินโครงการ ซึ่งจากการวิเคราะห์พบว่า มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) มีค่า ๖๖๒.๔๔ ล้านบาท อัตราผลตอบแทนทางด้านเศรษฐกิจ (EIRR) มีค่า ๑๔.๔๘ % อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน (B/C Ratio) มีค่า ๓.๖๘ ซึ่งถือได้ว่าโครงการดังกล่าวมีความเหมาะสมในการดำเนินการ</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ : คค./กษ. (ขป.)</p> <p>ประโยชน์ที่ได้รับ :</p> <p style="text-align: center;">รวมทั้งเพื่ออำนวยความสะดวกและความรวดเร็วแก่การจราจรและการขนส่งทางบกอันเป็นกิจการสาธารณูปโภค</p> <p>กำหนดรายงานผลการปฏิบัติเพื่อเสนอ ครม. :</p> <p style="text-align: center;">-</p>

ความเห็นของ กษ.

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พิจารณาแล้ว เห็นด้วยในหลักการของร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ และตำบลบางแก้ว ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอเพื่อขยายทางหลวงชนบท สายเชื่อมระหว่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๔๔ กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒๕๖ เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ รวมทั้งเพื่ออำนวยความสะดวกและความรวดเร็วแก่การจราจรและการขนส่งทางบกอันเป็นกิจการสาธารณูปโภค และเพื่อให้เจ้าหน้าที่หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีสิทธิเข้าไปทำการสำรวจเพื่อให้ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องได้มาโดยแนชด ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความเห็นเพิ่มเติมว่าก่อนการก่อสร้างทางหลวงชนบททุกเส้นทางขอให้กรมทางหลวงชนบทให้ความสำคัญและตระหนักถึงแนวทางในการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดจากการก่อสร้างทางหลวงชนบทที่ติดขวางการไหลของน้ำตามธรรมชาติ เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาการระบายน้ำไม่ทันและอาจก่อให้เกิดน้ำท่วมหรือเกิดอุทกภัยต่อไปในอนาคต

มติ ครม. : ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ และตำบลบางแก้ว ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้

๒. ให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

๓. ให้กรมทางหลวงชนบทถือปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนฯ ฉบับใหม่ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าหกสิบวันก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกานั้นจะสิ้นผลใช้บังคับตามมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยเคร่งครัดตามความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ วันอังคารที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรื่องเพื่อทราบ (หากไม่มีข้อทักท้วงให้ถือเป็นเรื่องที่ ครม.เห็นชอบ/อนุมัติ) (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง)

เรื่อง/สาระ/มติ/อื่นๆ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง
<p>๒๓๐๓๖๔</p> <p>เรื่อง : ผลการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (นคทช.)</p> <p>สาระ : กษ. เสนอ ครม. รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (นคทช.) เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมติ กษ. และข้อสั่งการของประธาน กษ. ต่อไป</p> <p style="text-align: center;"><u>โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้</u></p> <p>๑. สำนักทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทช.) ได้จัดทำแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ คือ แผนปฏิบัติการของหน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้ำและแผนงบประมาณการบริหารทรัพยากรน้ำ ซึ่งคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กษ.) ได้มีมติเห็นชอบแนวทางดังกล่าวในคราวประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ และคณะรัฐมนตรีรับทราบแล้ว เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓</p> <p>๒. ในคราวประชุม กษ. (นคทช.) เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ตึกบัญชาการ ๑ ทำเนียบรัฐบาล โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอกประวิทย์ วงษ์สุวรรณ) ประธาน กษ. เป็นประธานการประชุมที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ได้จากการรวบรวมแผนงาน/โครงการตามแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประกอบด้วย ๓๕ หน่วย ๙ กระทรวง ๗๖ จังหวัด กรุงเทพมหานคร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมจำนวน ๔๘,๖๘๗ รายการ</p> <p style="text-align: center;"><u>ความเห็นของ กษ.</u></p> <p>กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้พิจารณาแล้ว ไม่ขัดข้องต่อผลการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (นคทช.) ตามที่คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติเสนอ เนื่องจากเป็นการขับเคลื่อนโครงการของรัฐบาล เพื่อแก้ไขปัญหาหน้าแล้งและน้ำท่วมในพื้นที่ที่ประสบปัญหา รวมทั้งสอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความเห็นเพิ่มเติมว่า การปรับเปลี่ยนพันธุ์ข้าวให้เหมาะสมกับปริมาณน้ำน้อยเป็นมาตรการที่สามารถดำเนินการได้ แต่ในช่วงแรกการส่งเสริมให้ชาวนาปรับเปลี่ยนพันธุ์ข้าวอาจทำได้ไม่มาก เพราะต้องใช้ระยะเวลาในการเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าว และจำเป็นต้องพิจารณาพันธุ์ข้าวให้สอดคล้อง</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ./กษ. (ขป.)</p> <p>ประโยชน์ที่ได้รับ :</p> <p style="text-align: center;">เพื่อแก้ไขปัญหาหน้าแล้งและน้ำท่วมในพื้นที่ที่ประสบปัญหา รวมทั้งสอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)</p> <p>กำหนดรายงานผลการปฏิบัติเพื่อเสนอ ครม. :</p> <p style="text-align: center;">-</p>

กับความต้องการของตลาด ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมการข้าวมีแนวทางการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกข้าวให้แก่เกษตรกร โดยใช้เทคโนโลยีการปลูกข้าวแบบใช้น้ำน้อย ๒ รูปแบบ ได้แก่ การให้น้ำแบบเปียกสลับแห้ง และการให้น้ำแบบดินชุ่มน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาในสภาวะขาดแคลนน้ำอย่างยั่งยืน

- มติ ครม. :** ๑. รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (นัดพิเศษ) เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔
๒. มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมติคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ และข้อสั่งการของประธานกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ในการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (นัดพิเศษ) เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงบประมาณ และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย
๓. ในส่วนของการดำเนินแผนงาน/โครงการที่มีวงเงินงบประมาณตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป ให้หน่วยงานเจ้าของแผนงาน/โครงการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีอย่างครบถ้วนด้วย

ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ วันอังคารที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรื่องเพื่อทราบ (หากไม่มีข้อทักท้วงให้ถือเป็นเรื่องที่ ครม.เห็นชอบ/อนุมัติ) (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง)

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง
<p>๒๓๐๓๖๔</p> <p>เรื่อง : รายงานเสนอต่อคณะรัฐมนตรีกรณีที่หน่วยงานของรัฐยังมีได้ปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตามหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ (เรื่อง ขยะพลาสติกในทะเลไทย)</p> <p>สารัตถะ : ผผ. เสนอ ครม. รายงานกรณีที่หน่วยงานของรัฐยังมีได้ปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตามหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย</p> <p><u>โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้</u></p> <p>สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้เสนอเรื่อง รายงานเสนอต่อคณะรัฐมนตรีกรณีที่หน่วยงานของรัฐยังมีได้ปฏิบัติ ให้ถูกต้องครบถ้วนตามหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ เพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยเรื่องนี้ผู้ตรวจการแผ่นดินได้พิจารณาเห็นว่า ปัญหาขยะพลาสติกในทะเลไทยได้ส่งผล กระทบต่อมนุษย์ สิ่งมีชีวิตในทะเล และสิ่งแวดล้อม ซึ่งจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหา ดังกล่าวอย่างเร่งด่วนและจริงจัง ประกอบกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๕๗ (๒) กำหนดให้รัฐต้องอนุรักษ์ คุ้มครอง บำรุงรักษา ฟื้นฟู บริหารจัดการ และใช้หรือจัดให้มีการใช้ประโยชน์จาก ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพให้เกิดประโยชน์อย่างสมดุลและยั่งยืน โดยต้องให้ ประชาชนและชุมชนในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมดำเนินการและได้รับประโยชน์จากการดำเนินการดังกล่าวด้วย ตามที่กฎหมายบัญญัติ ผู้ตรวจการแผ่นดินจึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๓๐ (๓) ของรัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ประกอบมาตรา ๒๒ (๓) และมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติประกอบ รัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐ พิจารณาความถูกต้องครบถ้วนของการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงาน ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ หมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ</p> <p><u>ความเห็นของ กษ.</u></p> <p>กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้พิจารณาแล้ว เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดินและการดำเนินการ ของรัฐทุกภาคส่วนที่ชี้แจงข้อเท็จจริง โดยสรุปตามรายงานของผู้ตรวจราชการแผ่นดิน ซึ่งกรมประมงได้สนับสนุนข้อมูล ทางวิชาการจากโครงการวิจัย เรื่อง การศึกษาปริมาณและชนิดของขยะในอ่าวไทยจากเรือสำรวจประมงทะเล</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ผผ./กษ. (กป.)</p> <p>ประโยชน์ที่ได้รับ :</p> <p>เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน</p> <p>กำหนดรายงานผลการปฏิบัติเพื่อเสนอ ครม. :</p> <p>-</p>

โดยใช้วอลลาทกแผ่นตะเฒ่าลาคสำรวจขยะในทะเล เป้าหมายเพื่อวิเคราะห์หาแหล่งที่มาการแพร่กระจาย และเป็นข้อมูลพื้นฐานในการบริหารจัดการขยะในทะเล และตรวจประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง เพื่อออกหนังสือรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมงมีข้อกำหนดให้เรือประมงพาณิชย์ที่ผ่านมาตรฐานฯ ทุกลำต้องนำขยะในเรือกลับมาทิ้งที่ฝั่ง ซึ่งทั้งสองกิจกรรมที่ดำเนินการนี้ สนับสนุนตาม Roadmap การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๗๓ และแผนปฏิบัติการ (Action plan) ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเห็นสมควรให้คณะรัฐมนตรีทราบ และพิจารณาข้อเสนอแนะดังกล่าวต่อไป

มติ ครม. : รับทราบตามที่ผู้ตรวจราชการแผ่นดินเสนอ และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดิน รวมทั้งความเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมและสำนักงบประมาณไปประกอบการพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ วันอังคารที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรื่องเพื่อทราบ (หากไม่มีข้อทักท้วงให้ถือเป็นเรื่องที่ ครม.เห็นชอบ/อนุมัติ) (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง)

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง
<p>๒๓๐๓๖๔</p> <p>เรื่อง : แผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕</p> <p>สารัตถะ : กนช. เสนอ ครม. รับทราบแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และใช้พิจารณาในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามนัยมาตรา ๑๗ (๒) แห่งพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑</p> <p><u>โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้</u></p> <p>๑. สำนักทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทชน.) ได้จัดทำแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ คือ แผนปฏิบัติการของหน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้ำและแผนงบประมาณการบริหารทรัพยากรน้ำ ซึ่งคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) ได้มีมติเห็นชอบแนวทางดังกล่าวในคราวประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ และคณะรัฐมนตรีรับทราบแล้ว เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓</p> <p>๒. ในคราวประชุม กนช. (นัดพิเศษ) เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ตึกบัญชาการ ๑ ทำเนียบรัฐบาล โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอกประวิทย์ วงษ์สุวรรณ) ประธาน กนช. เป็นประธานการประชุมที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ได้จากการรวบรวมแผนงาน/โครงการตามแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประกอบด้วย ๓๕ หน่วย ๙ กระทรวง ๗๖ จังหวัด กรุงเทพมหานคร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมจำนวน ๔๘,๖๘๗ รายการ</p> <p><u>ความเห็นของ กษ.</u></p> <p>กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พิจารณาแล้ว เห็นด้วยในหลักการเสนอแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ต่อคณะรัฐมนตรี เนื่องจากเป็นการดำเนินการตามมาตรา ๑๗ (๒) แห่งพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ แต่อย่างไรก็ตาม เพื่อให้แผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงานภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นไปอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีข้อสังเกต ดังนี้</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กนช./กษ. (ขป.)</p> <p>ประโยชน์ที่ได้รับ :</p> <p>เพื่อให้หน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถนำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำไปใช้จัดทำค่าของงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้ตามกรอบเวลาที่สำนักงานงบประมาณกำหนดไว้ตามปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕</p> <p>กำหนดรายงานผลการปฏิบัติเพื่อเสนอ ครม. :</p> <p>-</p>

๑. รายการของกรมชลประทานที่ไม่ผ่านการพิจารณา ซึ่งเป็นแผนงานโครงการที่เป็นความต้องการของพื้นที่ เพื่อแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรน้ำ และสอดคล้องกับเป้าหมายแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) และยุทธศาสตร์ชาติ ด้านที่ ๕ กาสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จึงเห็นควรให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติพิจารณาทบทวนรายการเพิ่มเติมเพื่อให้แผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มีความครบถ้วนสมบูรณ์

๒. รายการของกรมส่งเสริมการเกษตรภายใต้แผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๔ โครงการ เป็นรายการที่ดำเนินการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งไม่ใช่ภารกิจของกรมส่งเสริมการเกษตร จึงขอยกเลิกโครงการทั้ง ๔ โครงการ

๓. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เห็นด้วยกับรายการภายใต้แผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพียง ๑๐ รายการ ได้แก่ ลำดับที่ ๑๕๐๗๒ ถึง ๑๕๐๘๐ และลำดับที่ ๑๕๐๘๖ เนื่องจากมีความพร้อมในการดำเนินการเป็นประโยชน์และตรงกับความต้องการของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน

๔. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ขอชะลอการขอตั้งงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของรายการภายใต้แผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๓ รายการ

มติ ครม. : รับทราบตามที่คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติเสนอ และให้คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย สำนักงานงบประมาณ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมทั้งสังเกตของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย